



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที 23 - 29 พฤษภาคม 2555

### ก.พาณิชย์ เตรียมกำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิใหม่ คาด มิ.ย. ให้ออกผล

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานข้าวหอมมะลิใหม่ เป็น 3 ชั้น ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทยชั้นดี เกรดร้อยละ 80-91 ชั้นดีพิเศษ เกรดร้อยละ 92-94 และชั้นดีเลิศเกรดร้อยละ 95 ขึ้นไป ซึ่งจะประกาศหลักการและสรุปมาตรฐานได้ภายในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ในการบริโภคข้าว รวมถึงชนชั้นกลางที่มีกำลังซื้อสูงมีจำนวนมากขึ้น และต้องการสินค้าคุณภาพสูง ผู้ผลิตข้าวไทยจึง จำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรฐานคุณภาพข้าว เพื่อเป็นการรักษาฐานผู้บริโภคเดิมและขยายตลาดด้วย

ขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศ พัฒนาเครื่องการตรวจดีเอ็นเอของ ข้าวให้ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ปัญหาการแบ่งเกรดข้าวที่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะทราบผลภายใน 2 เดือนข้างหน้า ก่อน ผลผลิตข้าวหน้าปีจะออกสู่ตลาด

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

### พณ.จับมืออาเซียนจัดมาตรฐานข้าว-ลดแข่งตัดราคา ยันปีนี้ไทยยังแชมป์ส่งออก

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียน คือ เวียดนาม และกัมพูชา จัดทำมาตรฐานข้าวไทยและข้าวอาเซียนให้มีความแตกต่างของข้าวในแต่ละชนิดอย่างชัดเจน โดยข้าวไทยจะเป็นข้าวคุณภาพดี ส่วนข้าวเพื่อนบ้านจะมีคุณภาพระดับกลาง-ต่ำ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยกระดับราคา ส่งออกข้าวไทยและอาเซียน รวมถึงลดการแข่งขันตัดราคากันเอง นอกจากนี้ยังจะใช้เป็นเวทีนี้ผลักดันให้อาเซียน เป็นฐานการผลิตข้าวที่สำคัญ โดยมี จ.นครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางการค้าข้าวของโลก

"รัฐบาลต้องการทำให้ข้าวมีมูลค่าสูงขึ้น และต้องให้เกษตรกรรายข้าวได้ราคาดี พ้นจากความยากจน ซึ่ง หลังจากดำเนินโครงการรับจำนำข้าวแล้ว กระทรวงพาณิชย์กำลังผลักดันยกระดับราคาข้าวไทยในตลาดโลกให้สูงขึ้น ทำให้ขณะนี้ราคาส่งออกข้าวสารได้เพิ่มขึ้นเป็น 630-650 ดอลลาร์/ตัน จึงมั่นใจว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลจะ ประสบความสำเร็จในการยกระดับราคาข้าวไทย" นายบุญทรงกล่าว

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า เป้าหมายของรัฐบาลคือการเพิ่มมูลค่าข้าวไทย ขยาย ตลาดในการส่งออกข้าวมากขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานของข้าวไทย โดยมั่นใจว่าปีนี้ไทยจะยังคง รักษาแชมป์ส่งออกต่อไปได้ด้วยปริมาณการส่งออกที่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน ทั้งนี้แม้การส่งออกข้าวปีนี้จะลดน้อยลงบ้าง แต่มูลค่าจะสูงขึ้นแน่นอน เนื่องจากข้าวไทยมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีแผนที่จะรักษาแชมป์ ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลก โดยในด้านการส่งออกจะเพิ่มปริมาณการขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล(จีทูจี) เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีแผนสำรองข้าวเพื่อความมั่นคงให้กับ 6 ชาติอาหรับ จึงทำให้ไทยมีตลาดการส่งออกที่แน่นอน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### บุญทรง ยันปีนี้ ไทยยังรักษาแชมป์ส่งออกข้าว

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดงาน "มหกรรม ข้าวไทย ครั้งที่ 3" (THAI RICE FESTIVAL 2012) Thai Rice: The World's Best Rice ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค.55 ที่ท่าข้าวกำนันตรัง จังหวัดนครสวรรค์ว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมข้าวและข้าว แปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อโชว์กระบวนการผลิตที่ทันสมัย และระดมข้าวพันธุ์ดีจากทุกภาคทั่วประเทศกว่า 100 ชนิด ที่กำลังเป็นที่นิยมบริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาถูก เช่น ข้าว

เหนียวดำลิ้มผัวจังหวัดตาก ข้าวท่าดอยมูเซอจังหวัดพะเยา ข้าวหอมนิลจังหวัดสุรินทร์ ข้าวฮางจังหวัดสกลนคร เป็นต้น พร้อมมีการสาธิตการแปรรูปข้าวเป็นไอศกรีม เครื่องดื่ม ซีเรียล ของขบเคี้ยว ของคาว และขนม

"งานนี้เป็นการแสดงศักยภาพในฐานะที่ครองแชมป์ผู้ส่งออกข้าวเบอร์ 1 ของโลก มายาวนานถึง 30 ปี ด้วยปัจจัยสำคัญ ทั้งสายพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและหลากหลาย รวมถึงพื้นที่เพาะปลูก และภูมิอากาศ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และเกษตรกร ซึ่งมีภูมิปัญญาในการพัฒนาคุณภาพข้าว ตลอดจนกระบวนการแปรรูป โรงสี เทคโนโลยีเครื่องจักรกล และการนำเข้า-ส่งออกข้าวที่มีศักยภาพ จนทำให้ไทยยกระดับข้าวไทยให้เป็นข้าวคุณภาพดีที่สุดในโลก และขายได้ราคาสูง สามารถยกระดับชีวิตเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับประโยชน์ ทั้งโรงสีข้าว และผู้ส่งออก" นายบุญทรง กล่าว

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ไทยยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลกไว้ได้แน่นอน ด้วยปริมาณการส่งออกที่ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน แต่มูลค่าจะเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนมาก เพราะขณะนี้ ข้าวของประเทศคู่แข่งเกือบจะหมดแล้ว ดังนั้น ไทยจึงไม่ต้องเร่งขายข้าวในสต็อกรัฐบาลในราคาต่ำ เพื่อแข่งขันด้านราคากับคู่แข่ง ขณะเดียวกัน ได้เจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับหลายประเทศแล้ว อีกทั้งยังมีแผนสำรองข้าวเพื่อความมั่นคงให้กับ 6 ชาติอาหรับอีก จึงทำให้ไทยมีตลาดการส่งออกที่แน่นอน

**ที่มา ข้าวไทยรัฐออนไลน์**

## **ข้าวถูกจ่อขึ้นราคาอีก 5% ครึ่งปีหลัง "ซีพี" แจงผลพวงนโยบายรับจำนำข้าว**

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือ ซีพี (สายธุรกิจข้าวและอาหาร) กล่าวว่า ราคาข้าวสารบรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม (กก.) คาดว่าจะปรับขึ้นอีก 5% ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ หลังช่วงที่ผ่านมาได้ทยอยปรับขึ้นราคาไปแล้วเฉลี่ย 5-10% หรือ 5-10 บาทต่อถุง สาเหตุจากต้นทุนราคาน้ำมันและราคาข้าวสูงขึ้นผลพวงนโยบายรับจำนำข้าว

นายสุเมธกล่าวว่า ราคาที่จะปรับขึ้นยังถือว่าต่ำกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 20% และหลังปรับราคาครั้งต่อไปคงจะไม่มีมีการปรับราคาให้สูงขึ้นอีกแล้ว เพราะรัฐบาลไม่ได้ระบายสต็อกข้าวออกมาทีเดียวหมด แต่จะทยอยระบายออกเป็นช่วงๆ เพื่อไม่ให้ประเทศคู่ค้านำปริมาณสต็อกที่รัฐบาลมีอยู่มาต่อรองราคา ประกอบกับกระทรวงพาณิชย์มีการติดตามตลาดใกล้ชิด

"มันใจว่าปีนี้ไทยจะครองแชมป์ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก จะส่งออกข้าวที่ระดับ 8.5-9 ล้านตัน แต่จะต้องติดตามตัวแปรสำคัญจากพื้นที่เพาะปลูกของอินเดียว่าจะเจอภาวะภัยแล้งหรือไม่ หากไม่เจอภัยแล้ง ไทยจะสามารถส่งออกได้ 8-8.5 ล้านตัน แต่หากเจอภัยแล้ง ไทยจะส่งออกข้าวได้ถึง 9 ล้านตัน โดยเฉพาะตลาดข้าวหนึ่ง ข้าวหอมมะลิ ที่เป็นข้าวเกรดคุณภาพดีเยี่ยม" นายสุเมธกล่าว

นายสุเมธกล่าวว่า นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับราคาสินค้าเกษตรของไทยให้สูงขึ้นนั้น ด้านยอดการส่งออกเห็นว่าเป็นอุปสรรคเพราะการประกาศให้โลกรู้ว่า ไทยจะทำตลาดข้าวคุณภาพดี ราคาสูงนั้น ทำให้ไทยเสียลูกค้าในตลาดล่างไป แต่หากมองในแง่ดี หากรัฐบาลไม่มีนโยบายนี้ อาจทำให้ราคาข้าวไทยตกลงจากปัจจุบันอยู่ที่ 500-600 เหรียญสหรัฐต่อตันก็เป็นได้ ดังนั้น หากรัฐบาลสามารถอุดช่องว่างโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรไม่ให้เกิดการรั่วไหลได้จะเป็นผลดี แต่ต้องรวมถึงการเก็บสต็อกสินค้าที่มีคุณภาพ การประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้ติดตลาด จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรไทยดีขึ้น

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจ**

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-24 พ.ค. 2555 มีจำนวน 653,062 ตัน มูลค่า 283.234 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 24 พ.ค. 2555 มีจำนวนรวม 2.411 ล้านตัน มูลค่า 1.104 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 22% และมูลค่าลดลง 24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 3.079 ล้านตัน มูลค่า 1.453 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามอ่อนตัวลง เพราะในช่วงนี้มีการส่งมอบลดลง ประกอบกับยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด โดยข้าวขาว 5% ราคาตกลงมาอยู่ที่ระดับ 420-440 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 430-450 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาตกลงมาอยู่ที่ระดับ 380-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

นายกรัฐมนตรี Hun Sen กล่าวว่าในปีนี้นักกัมพูชาจะมีผลผลิตข้าวส่วนเกินประมาณ 2.78 ล้านตัน เพราะกัมพูชามีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวมากขึ้น รวมทั้งได้มีการพัฒนาระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ โดยในปี 2011 ที่ผ่านมา กัมพูชาผลิตข้าวได้ 8.77 ล้านตันข้าวเปลือก และคาดว่าในปีนี้จะมียieldผลิตข้าวเปลือกส่วนเกินประมาณ 4.43 ล้านตัน คิดเป็นข้าวสารประมาณ 2.78 ล้านตัน

ผู้ประกอบการด้านการค้าข้าวของกัมพูชาได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรของผู้ผลิตข้าวและส่งออกของประเทศกัมพูชา หรือ The Alliance of Rice Producers and Exporters of Cambodia (ARPEC) โดยในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม เช่น นาย Phou Puy, Hann Khieng, Oknha Kong Sang, Sok Cheng, Seng Bunsor, Hun Lak, David Van, Phe Hok Chhoun และ Sen Reth เป็นต้น

ในช่วงที่ผ่านมา สมาชิกบางส่วนของ ARPEC ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับจีนเพื่อลงทุนสร้างโรงสีข้าวในกัมพูชาซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ 400,000 ตัน นอกจากนี้กลุ่ม ARPEC ยังได้แสวงหาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย และเวียดนาม เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าข้าวระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อินเดีย

กระทรวงการอาหาร ระบุว่าในปีงบประมาณนี้รัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณธัญพืชที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ประชาชนอีก 10 ล้านตัน เพื่อลดภาระในการเก็บรักษาสต็อกธัญพืชของรัฐบาล และเตรียมพื้นที่ว่างคลังสินค้าเพื่อรองรับผลผลิตธัญพืชในฤดูใหม่ โดยปริมาณที่จะเพิ่มอีก 10 ล้านตัน นี้จะนำไปรวมกับปริมาณธัญพืช 55 ล้านตัน ที่รัฐบาลจะจัดสรรให้ประชาชนในปีงบประมาณนี้ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป

รัฐบาลแถลงว่า รัฐบาลสต็อกธัญพืชของรัฐบาล ณ วันที่ 1 มี.ค. มีจำนวน 54.53 ล้านตัน ประกอบด้วยสต็อกข้าว 33.17 ล้านตัน และ สต็อกข้าวสาลี 21.25 ล้านตัน ขณะที่โครงการจัดหาธัญพืชของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2011/12 ณ วันที่ 1 มี.ค. สามารถจัดหาข้าวได้ 34.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.12 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่การจัดหาข้าวสาลีมีจำนวน 28.33 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 22.51 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกข้าวหอม (Aromatic rice) ซึ่งประกาศมาเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ท่ามกลางภาวะที่รัฐบาลกำลังขาดแคลนคลังเก็บธัญพืชสำหรับผลผลิตในฤดูใหม่ที่ใกล้จะออกสู่ตลาด ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจจะทำให้รัฐบาลไม่สามารถรับซื้อข้าวจากเกษตรกรได้อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวอาจจะบรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างเมื่อรัฐสภาได้สั่งให้รัฐบาลรับซื้อข้าวจากเกษตรกรอย่างน้อย 1.2 ล้านตัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอาหาร (The Food and Disaster Management minister) ระบุว่า การอนุญาตให้ส่งออกข้าวหอมได้ในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้สถานการณ์ราคาข้าวในประเทศปรับตัวดีขึ้น หลังจากที่ราคาตลาดลง เพราะผลผลิตข้าวในปีนี้มีปริมาณมากขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าวขาว (non-aromatic rice) นั้น รัฐบาลยังคงห้ามส่งออก

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) ระบุว่า NFA จะซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากประเทศไทยหรือเวียดนาม และในช่วงปลายปีอาจจะจัดการประมูลซื้ออีก 20,000 ตัน ทั้งนี้ NFA จะส่งหนังสือเชิญไปที่ทั้ง 2 ประเทศในเร็ว ๆ นี้

ส่วนความคืบหน้าในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) สำหรับการจัดหาข้าวจากกัมพูชานั้น ฟิลิปปินส์ กำหนดว่าจะต้องมีการลงนามภายในวันที่ 30 พ.ค. นี้ ซึ่งหากแล้วเสร็จกัมพูชาก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลจัดหาข้าวของฟิลิปปินส์จำนวน 20,000 ตัน ที่จะจัดช่วงปลายปีด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) รายงานว่า ผลการประมูลซื้อข้าวเมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อข้าวจำนวน 12,936 ตัน ในราคา 514.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน และจำนวน 12,025 ตัน ในราคา 408.45 เหรียญสหรัฐต่อตัน มีกำหนดส่งมอบระหว่าง ต.ค.-พ.ย. ศกนี้

ทั้งนี้ เกาหลีใต้ได้ยกเลิกการประมูลข้าวจำนวน 64,987 ตัน ประกอบด้วยข้าวกล้องเมล็ดยาวที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยจำนวน 15,515 ตัน ข้าวกล้องเมล็ดสั้นจากประเทศจีนจำนวน 22,000 ตัน และข้าวกล้องเมล็ดสั้นและเมล็ดกลางที่ไม่ระบุประเทศที่มาอีก 27,472 ตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## อิรัก

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก (The Iraqi Grain Board) ระบุว่า การประมูลเมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา อิรักตกลงซื้อข้าวจำนวน 100,000 ตัน จากประเทศไทย 70,000 ตัน และอุรุกวัย 30,000 ตัน คาดว่าราคาประมาณ 680-685 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF

คณะกรรมการธัญพืชอิรัก คาดการณ์ว่า ในปีนี้ผลผลิตข้าวสาลีของอิรักจะมีจำนวนประมาณ 1.5-1.6 ล้านตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.78 ล้านตันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีการนำเข้าข้าวสาลีมากถึง 3 ล้านตัน

ในแต่ละปีอิรักมีความต้องการบริโภคข้าวสาลีประมาณ 4.5 ล้านตัน และข้าว 1.25 ล้านตัน ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงสัปดาห์นี้ รัฐบาลจะประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวสาลี 50,000 ตัน และในสัปดาห์หน้าจะประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าว 30,000 ตัน

ที่มา [The Iraqi Grain Board](http://The Iraqi Grain Board)